

Số: 164/BC-UBND

TP. Đông Hà, ngày 01 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ  
phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022,  
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

Với phương châm “Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, ngay từ những ngày đầu năm, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị; ban hành Chương trình công tác, Kế hoạch hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hành động cụ thể, với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức làm việc với toàn bộ các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và một số UBND các phường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện.

UBND thành phố đã triển khai nghiêm túc các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tiếp tục theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực. Trong quá trình chỉ đạo, UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương; đến nay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 30/6/2022, UBND thành phố đã ban hành 07 chỉ thị, 1352 công văn, 164 báo cáo, 122 tờ trình, 106 thông báo; đã tiếp nhận và xử lý 3882 văn bản đến.

### **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI**

Mặt dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, với quan điểm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tranh thủ sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND thành phố, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và

Nhân dân thành phố; đến nay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác 6 tháng năm 2022 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 đó là đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh vào tối ngày 19/4/2022 được lãnh đạo các cấp đánh giá cao và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân. Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Quảng Trị và một số Đài tỉnh bạn; truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân qua truyền hình Giao thức Internet (IPTV) truyền hình số, trên các trang pange facebook của UBND thành phố, Tuyên giáo Đông Hà và các cơ quan, đơn vị... đã thu hút đông đảo Nhân dân đón xem và cổ vũ chương trình. Qua hoạt động đã huy động được nguồn lực kinh phí bằng hình thức xã hội hoá tạo ra các hoạt động tuyên truyền phong phú và được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn. Về kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực:

## **1. Lĩnh vực kinh tế**

### **1.1. Thương mại và dịch vụ**

Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp đã chủ động trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tìm kiếm đầu ra sản phẩm, từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao sản lượng. Giá cả thị trường nhìn chung ổn định, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm; giá xăng dầu biến động tăng cao... Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng thực hiện 20.020 tỷ đồng, tăng 13.8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 52.2% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ, siêu thị được thường xuyên thực hiện. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể đảm bảo theo đúng quy định.

### **1.2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp**

Sản xuất CN-TTCN trên địa bàn duy trì ổn định, nhịp độ tăng trưởng khá; các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp vẫn duy trì hoạt động, củng cố hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6/2022 thực hiện 102.459 triệu đồng, tăng 5,7% so với tháng cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp cả thể 6 tháng năm 2022 thực hiện 614.912 triệu đồng, đạt 51,89% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Công tác khuyến công được quan tâm; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng đề án các cơ sở được hỗ trợ từ nguồn ngân sách khuyến công tỉnh, xây dựng danh mục sử dụng nguồn khuyến công ngân sách thành phố để thực hiện các nội dung theo quy định.

### **1.3. Sản xuất nông nghiệp**



Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2021-2022 thực hiện 1138,8 ha, giảm 32,4 ha bằng 97,2% so với vụ Đông Xuân năm trước. Trong đó diện tích lúa gieo cấy 973,9 ha, giảm 27,9 ha<sup>1</sup> và bằng 97,2% vụ Đông Xuân năm trước và bằng 97,4% kế hoạch. Diện tích cây rau màu thực phẩm thực hiện 164,8 ha bằng 973%, trong đó rau các loại 104,5 ha bằng 104,2% so với cùng kỳ năm trước. Do tác động của thời tiết và sâu bệnh đã làm cho năng suất cây lúa giảm so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 53,55 tạ/ha, giảm 2,05 tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm trước; sản lượng lúa ước đạt 5186,9 tấn giảm 443,1 tấn so với vụ Đông Xuân năm trước; năng suất cây rau các loại đạt 122 tạ/ha, sản lượng rau các loại đạt 1406,2 tấn.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, nắm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Tăng cường kiểm tra tại các chợ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thú y. Hiện nay trên diện tích nuôi trồng thủy sản các hộ nuôi đang cải tạo ao nuôi chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật để bước vào nuôi trồng vụ mới. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2022 là 119,95 ha; trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ là 61,70 ha. Tiếp tục chỉ đạo nuôi cá nước ngọt theo hướng bán thâm canh, chủ yếu là các loại cá truyền thống như cá trắm, trôi, mè, chép... Mô hình nuôi cá chình lồng bè ở hồ Km6 (Phường 4) đang được theo dõi để đánh giá hiệu quả kinh tế. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 theo nội dung kế hoạch đề ra.

Thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực lâm nghiệp, chỉ đạo làm tốt công tác trồng rừng sau khai thác<sup>2</sup>. Khuyến khích các hộ gia đình cải tạo vườn tạp, phát triển các mô hình trồng cây ăn quả trong vườn nhà, vườn đồi, trồng cây dược liệu, vườn ươm giống cây lâm nghiệp ở các vùng đồi có quỹ đất. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản đảm bảo việc chấp hành đúng pháp luật. Tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2022.

#### 1.4. Thu, chi ngân sách

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, cũng là năm đầu thành phố thực hiện tự cân đối chi thường xuyên. Để thực hiện hoàn thành dự toán được giao, ngày 24/12/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2022. Công tác điều hành ngân sách thành phố được thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản liên quan; đảm bảo cho hoạt động của bộ máy cũng như đầu tư phát triển, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

<sup>1</sup> Nguyên nhân giảm do thu hồi đất để xây dựng các công trình.

<sup>2</sup> Diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đến nay là 88,8 ha, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất của các hộ gia đình, hợp tác xã được trồng lại trên diện tích đã khai thác.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến thời điểm 30/6/2022) thực hiện 453,185 tỷ đồng, đạt 84,08% dự toán tỉnh giao, đạt 66,26% dự toán HĐND thành phố giao<sup>3</sup>.

Tổng chi cân đối ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến thời điểm 30/6/2022) thực hiện: 242.487 triệu đồng, đạt 37,06% dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm: Chi thường xuyên: 199.696 triệu đồng, đạt 56,53% dự toán, trong đó chi tại thành phố: 136.806 triệu đồng; chi tại phường: 62.890 triệu đồng.

## 2. Lĩnh vực đô thị

### 2.1. Quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị

Chỉ đạo tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống các tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13; đồng thời phối hợp với các ngành cấp tỉnh để tham mưu đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn không còn phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường<sup>4</sup>. Thực hiện các thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch trên địa bàn theo thẩm quyền, công tác cấp giấy phép thi công công trình cho các trường hợp đảm bảo theo đúng quy định<sup>5</sup>; kịp thời cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có đề nghị. Triển khai việc gắn mới và sửa chữa một số bảng tên đường phố bị hư hỏng trên các tuyến phố.

Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và trật tự đô thị; ban hành và thực hiện các kế hoạch về kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Duy trì lực lượng, bám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các điểm nóng vi phạm trật tự đô thị.

### 2.2. Dịch vụ công ích

Quản lý, giám sát thực hiện tốt các dịch vụ công ích đô thị; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Duy trì công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chế độ chăm sóc cây xanh công viên, dải phân cách, vòng xoay và vườn hoa; các điểm hoa trang trí tập trung phục vụ Tết Nguyên đán Nhân Dân được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày Tết, được Nhân dân trên địa bàn và du khách đánh giá cao; sửa chữa đèn

<sup>3</sup> Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 183.372 triệu đồng (đạt 65,49% kế hoạch) bao gồm, thu đấu giá quyền SDD đã thu vào ngân sách 159.144 triệu đồng (đạt 63,66% kế hoạch); thu chuyển mục đích, cấp đất mới: 24.227 triệu đồng (đạt 80,76% kế hoạch); thu khác ngân sách thực hiện 6.175 triệu đồng (đạt 59,95% kế hoạch)

<sup>4</sup> Gồm: phường Đông Thanh, Đông Lương, Đông Lễ, Đông Giang và Phường 3

<sup>5</sup> Phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục về đất đai và cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân trong 6 tháng đầu năm là 240 trường hợp; thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở, vỉa hè và giấy phép thi công công trình trong 6 tháng đầu năm là 708 trường hợp.



trang trí, đèn tín hiệu và điện chiếu sáng đô thị đợt 1 năm 2022<sup>6</sup>, duy trì nạo vét các tuyến mương thoát nước, khơi thông tuyến cống ngầm đường, vận hành trạm xử lý nước thải, lấy mẫu quan trắc theo quy định. Tổ chức cho thuê mặt bằng kinh doanh hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại công viên Fidel theo phương án. Giám sát hoạt động tại nghĩa trang nhân dân thành phố; thực hiện tốt công tác cấp đất mai táng, cát táng theo đúng quy định.

### 2.3. Tài nguyên và môi trường

Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; chôn cất mồ mả và xây dựng lăng mộ. Triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2021; hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố; rà soát quỹ đất nghĩa địa tại các phường để cắm mốc quản lý; tăng cường công tác quản lý quỹ đất chưa sử dụng và đất công ích xen kẽ trong khu dân cư; thực hiện tốt quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất<sup>7</sup>; triển khai kế hoạch số hóa các tài liệu quản lý đất đai, chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí thành phố ASEAN bền vững về môi trường; triển khai các nội dung thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2022; xác nhận các hồ sơ bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

## 3. Lĩnh vực đầu tư phát triển

### 3.1. Huy động nguồn lực và đầu tư phát triển

UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra thực địa, làm việc với đơn vị quản lý dự án và các nhà thầu để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo tăng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

UBND thành phố ban hành Quyết định phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 (3 đợt) với số tiền: 182.356 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phân bổ là 256.081 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 16.500 triệu đồng, Ngân sách tỉnh quản lý: 57.225 triệu đồng, Ngân sách thành phố quản lý là: 182.356 triệu đồng). Tổng giải ngân vốn đầu tư công đến 27/6/2022 đạt 95.963/256.081 triệu đồng (đạt 37,04%).

### 3.2. Giải phóng mặt bằng (GPMB) và phát triển quỹ đất

Công tác GPMB luôn được các cấp, các ngành quan tâm; thành phố kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện GPMB năm 2022; theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên sớm hoàn thành các công trình trọng điểm, các công trình thuộc dự án GMS, công trình cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu, công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ

<sup>6</sup> Khối lượng thực hiện thực hiện 799 bóng; sửa chữa điện trang trí cầu Đại An, cầu vượt đường sắt, đèn Led trang trí dọc tuyến đường Lê Duẩn và các công Led trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

<sup>7</sup> Đến ngày 15/6/2022, đã cấp 1763 giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 và các công trình tạo quỹ đất phục vụ tái định cư, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất được quan tâm, tập trung thực hiện. Đã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thưởng tiền độ bàn giao mặt bằng (16 phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 17,1 tỷ đồng); thống nhất các phương án giao đất tổng thể và chi tiết tại các công trình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (07 quyết định giao đất với 12 lô đất). Chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 53 lô đất thuộc 08 khu cơ sở hạ tầng khu dân cư trên địa bàn thành phố với tổng giá khởi điểm trình phê duyệt khoảng 114 tỷ đồng.

#### **4. Lĩnh vực văn hoá và xã hội**

##### **4.1. Giáo dục và đào tạo**

Xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường học kiểu mẫu và kiểm định chất lượng tiếp tục được quan tâm<sup>8</sup>. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025; tích cực triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 3, 7; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được quan tâm; thực hiện tuyển sinh và khai giảng các lớp nghề cho lao động trên địa bàn thành phố theo kế hoạch.

##### **4.2. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao và phát thanh truyền hình**

Các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị nổi bật của quê hương, đất nước được tập trung chỉ đạo; tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022). Công tác trang trí Tết Nhâm Dần 2022 được thực hiện tốt tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Thực hiện tốt và tổ chức đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị; chỉ đạo các phường đăng ký các danh hiệu theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển Chính quyền số

<sup>8</sup> Tính đến tháng 06/2022, thành phố có 15/32 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 46,9 %, trong đó: cấp mầm non có 09 trường, cấp tiểu học có: 03 trường, cấp TH&THCS, THCS có: 03 trường.

và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, gắn với xây dựng đô thị thông minh năm 2022.

Tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX năm 2022. Tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2022. Công tác truyền thanh được thực hiện thường xuyên; thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tin, bài phát thanh truyền hình về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hoạt động vui Tết, đón xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh, gương người tốt, việc tốt của thành phố.

#### 4.3. Y tế, Dân số và KHHGD

Công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt theo quy định; đảm bảo trực cấp cứu trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị; không để xảy ra tình trạng người mắc Covid-19 không tiếp cận được với cơ sở y tế khi cần thiết. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đủ thời gian theo quy định và tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi. Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế như: Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng, y tế trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Triển khai các hoạt động chiến dịch tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGD; đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động hành nghề y tế tư nhân.

#### 4.4. An sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, công tác trẻ em, bình đẳng giới

Công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm; các hoạt động thăm hỏi, chăm lo tết các gia đình chính sách, đơn vị thực hiện chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được thực hiện đảm bảo kịp thời, chu đáo<sup>9</sup>; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022)<sup>10</sup>. Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo, ban hành các quyết định trợ cấp, điều chỉnh trợ

<sup>9</sup> Trong đó, Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.541 suất với tổng số tiền: 784.500.000đ; Ngân sách tỉnh hỗ trợ 212 suất với tổng số tiền: 42.400.000đ; Ngân sách thành phố hỗ trợ 1990 suất với tổng số tiền: 488.500.000đ

<sup>10</sup> Tổ chức thăm, tặng quà đối với 35 thương, bệnh binh nặng MSLĐ 81% trở lên do Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ, mức quà 15.000.000 đồng/suất, tổng kinh phí 525.000.000 đồng. Thăm và tặng quà đối với 11 cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đông Hà, mức quà 2.000.000 đồng/suất, tổng kinh phí 22.000.000 đồng.



cấp, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp mai táng phí cho các trường hợp theo quy định. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động<sup>11</sup>; thực hiện tốt Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà; phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021; giao chỉ tiêu giảm nghèo, tạo việc làm mới, dạy nghề cho lao động năm 2022; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo quy định<sup>12</sup>. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giải quyết người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2022. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm; trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích trong học tập<sup>13</sup>. Các phong trào từ thiện, nhân đạo tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt kết quả tích cực.

## 5. Lĩnh vực nội chính

5.1. Tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo, thanh niên, công tác hội

Thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND thành phố; tập thể các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; Chủ tịch UBND các phường năm 2021. Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị sự nghiệp thành phố đảm bảo quy định<sup>14</sup>. Sửa đổi Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định

<sup>11</sup> Tổng số lao động được tạo việc làm mới 6 tháng đầu năm 2022 là 823 người

<sup>12</sup> Số liệu tính đến ngày 20/6/2022, cụ thể:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với 654 người lao động/44 đơn vị (trong đó 22 người lao động đang mang thai, 338 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động), kinh phí đề nghị hỗ trợ: 2.489.540.000 đồng. Người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với 249 người lao động/11 đơn vị (trong đó 01 người lao động đang mang thai, 118 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động), kinh phí đề nghị hỗ trợ: 368.000.000 đồng.

- Hộ kinh doanh: 1499 hộ kinh doanh/16 đợt, kinh phí: 4.497.000.000 đồng.

- Hỗ trợ lao động tự do, hộ kinh doanh thu nhập thấp: Lao động tự do: 12.218 người, kinh phí: 18.327.000.000 đồng; Hộ kinh doanh thu nhập thấp: 6462 người, kinh phí: 19.386.000.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền ăn F0, F1: 1408 người /04 đợt, kinh phí: 1.225.880.000 đồng.

<sup>13</sup> Tổ chức trao học bổng cho 18 trẻ em khuyết tật nhận học bổng từ Quỹ Hy vọng; chức trao 10 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng, trị giá 10.000.000đ; tổ chức trao học bổng Zhishan đợt 1 năm 2022 cho 65 học sinh, số tiền 46.650.000 đồng

<sup>14</sup> Thực hiện quy trình bổ nhiệm thông qua bảo vệ đề án công tác đối với Trưởng phòng Kinh tế; Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Quyết định bổ nhiệm lại đối với 03 công chức, viên chức thành phố (Chánh Thanh tra thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển cụm Công nghiệp, Khuyến công và Dịch vụ công ích; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố); Quyết định giao quyền Trưởng ban Quản lý Chợ Đông Hà; Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với 05 viên chức; trình Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương kiện toàn chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố

mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức<sup>15</sup>. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các công trình trang trí, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà và một số nội dung khác<sup>16</sup>; quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với 01 viên chức trường học. Xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/NĐ-CP.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện hiệu quả<sup>17</sup>; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác thanh niên, tổ chức hội, đoàn thể được triển khai theo quy định.

5.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Thanh tra, Tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí

Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì tại Ban Tiếp công dân của UBND thành phố; lãnh đạo thành phố tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15, 25 hàng tháng và tham gia tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng theo lịch của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 87 lượt/145 người/81 vụ việc<sup>18</sup> (Tiếp lần đầu: 69 vụ việc; tiếp nhiều lần: 12 vụ việc). Có 03 đoàn đông người<sup>19</sup> (25 người). Đã tiếp nhận trong kỳ 101 đơn/90 vụ việc và 15 đơn/15 vụ việc chưa có kết quả giải quyết từ các kỳ trước chuyển sang (trong đó, số đơn đã xử lý/ tổng số đơn tiếp nhận: 101 đơn/101 đơn; số đơn đủ điều kiện xử lý: 95 đơn/84 vụ việc). Đã giải quyết 26 đơn/24 vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) trên tổng số 33 đơn/31 vụ việc thuộc thẩm quyền được tiếp nhận trong kỳ và 13 đơn/13 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang, tỷ lệ giải quyết: 78,78% (đối với đơn tiếp nhận trong kỳ).

UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố thực hiện 05 cuộc thanh tra tại 07 đơn vị (05 cuộc của kỳ trước chuyển sang, gồm: 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và 01 cuộc thanh tra đột xuất); kết thúc thanh tra trực tiếp tại 04 đơn vị; ban hành kết luận 01 cuộc. Công tác phòng chống tham nhũng được tập

<sup>15</sup> Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã đề xuất tinh tuyển dụng vào công chức đối với 03 trường hợp đặc biệt và xét chuyển 02 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển đối với 01 trường hợp ở phường Đông Thanh. Thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp đối với 40 chỉ tiêu đã được Sở Nội vụ thỏa thuận.

<sup>16</sup> Trung tâm VHNT-TDĐT; Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Khuyến công và Dịch vụ công ích; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

<sup>17</sup> Tổ chức biểu dương Công dân tiêu biểu thành phố Đông Hà năm 2022 và tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà; Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025

<sup>18</sup> Trong đó: Tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND thành phố: 06 lượt/07 người/06 vụ việc. Tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân thành phố: 81 lượt/138 người/75 vụ việc.

<sup>19</sup> 02 đoàn kiến nghị liên quan đến hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19, 01 đoàn kiến nghị liên quan đến việc di dời lò mổ ở phường 1.

trung chỉ đạo. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện tốt; xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chứng thực, hộ tịch được thực hiện đảm bảo theo quy định.

## 6. Quốc phòng - An ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đảm bảo 100% các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trực sẵn sàng chiến đấu. Bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; thực hiện công tác tuyển quân, giao nhận quân và chỉ đạo tham gia huấn luyện quân sự năm 2022 đạt chỉ tiêu được giao. Tham gia tập huấn và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch.

Xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026 trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua. Duy trì công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 58 vụ, chết 01 người, bị thương 28 người, tài sản thiệt hại khoảng 1.380.470.000đ<sup>20</sup>; phát hiện, đấu tranh và xử lý 57 vụ, 82 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy<sup>21</sup>, thu giữ 12.824.336g ma túy các loại, nhiều vụ án có tang số thu giữ ma túy lớn; tai nạn giao thông giảm 03/03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021, xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, chết 03 người, bị thương 07 người, thiệt hại 45.000.000 đồng<sup>22</sup>; xảy ra 04 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 286.000.000 đồng<sup>23</sup>; tự tử: 07 vụ, 07 người chết<sup>24</sup>.

## III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố còn gặp những khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết:

- Giá cả vật tư, vật liệu tiếp tục tăng cao (xăng dầu, sắt thép, ...) tác động lớn đời sống Nhân dân, sản xuất của doanh nghiệp, tác động lớn đến việc điều hành ngân sách của thành phố.

- Công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai tuy đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, ở một số phường việc xử lý còn thiếu quyết liệt; việc quản lý đất đai còn thiếu chặt chẽ, chưa tập

<sup>20</sup> Tăng 15 vụ; tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 51,3% so với cả năm 2021.

<sup>21</sup> Giảm 58 vụ, 169 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021

<sup>22</sup> Giảm 12 vụ, giảm 06 người chết, giảm 18 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021

<sup>23</sup> Giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021

<sup>24</sup> Tăng 05 vụ, 05 người chết so với cùng kỳ năm 2021.



trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công, để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân (ở Phường 2, phường Đông Lễ, phường Đông Lương).

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn giảm do việc sáp nhập trường, mặt khác, một số đơn vị trường học đến thời hạn công nhận lại nhưng không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất (Trường Tiểu học Đông Giang, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Trường Tiểu học Đông Thanh, Trường TH&THCS Phường 2, trường TH&THCS Phường 3, trường THCS Nguyễn Du, trường THCS Nguyễn Huệ). Việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh ở một số phường còn thiếu các giải pháp quyết liệt.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thực sự hiệu quả; việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số phòng ban, đơn vị còn thiếu kịp thời. Công tác quản lý địa bàn ở một số phường còn hạn chế, chưa kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở.

- Mặc dù đã tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan nên hiện vẫn còn tồn đọng một số hồ sơ chưa được giải quyết do quá thời gian quy định.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

#### **IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch hành động số 136/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

##### **1. Lĩnh vực kinh tế, ngân sách**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; tập trung triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2022 thắng lợi; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 đảm bảo đúng khung thời vụ với cơ cấu giống hợp lý; chú trọng việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả; tăng cường công tác tiêm phòng; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; các loại dịch bệnh xảy ra trên tôm nuôi. Tăng cường công tác chống hạn; phòng cháy chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại trên địa bàn; tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đến các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất, kinh doanh an toàn và hiệu quả.

- Đẩy mạnh quảng bá, rà soát, xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi đầu tư xây dựng các chợ và trung tâm thương mại; đẩy nhanh tiến độ dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Chợ và khu phố

chợ Phường 5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các chợ trên địa bàn; thực hiện Kế hoạch xây dựng văn minh thương mại Chợ Đông Hà, khai thác hiệu quả Khu dịch vụ ẩm thực chợ đêm Phường 2. Thực hiện tốt các chương trình khuyến công, kịp thời động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư.

- Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công để giải ngân kịp thời nguồn vốn, góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các Cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm thu hút lao động địa phương

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhất là các công trình vốn Trung ương, vốn tỉnh hỗ trợ và các công trình có kế hoạch vốn lớn (đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2), Đường Lê Thánh Tông, Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu vực Khu phố 2, Phường 5; Trung tâm hành chính thành phố).

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố; Quy chế phối hợp thu ngân sách trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ và có các giải pháp để nuôi dưỡng nguồn thu đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là thu nợ đọng thuế, chống thất thu.

- Chỉ đạo tổ chức các đợt đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá và tái định cư.

## **2. Lĩnh vực đô thị, đầu tư phát triển**

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; làm cơ sở để Bộ Xây dựng thẩm định Đề án thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các phường.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các ngành cấp tỉnh chuẩn bị triển khai các dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh. Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay AFD. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình dự án vốn XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022. Thống nhất danh mục chuẩn bị đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp trong năm 2023.

- Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, duy trì cây xanh, duy trì hệ thống thoát

nước, vận hành trạm xử lý nước thải, quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai; phối hợp chặt chẽ thực hiện Dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSDĐ thành phố; tiếp tục xây dựng phương án khai thác hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng xem kẽ trong khu dân cư; rà soát, đo đạc hồ sơ đất UBND phường đang cho thuê; đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất UBND tỉnh thu hồi giao cho UBND thành phố quản lý. Thực hiện đúng quy trình cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất. Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; triển khai lập kế hoạch hoạch sử dụng đất thành phố năm 2023; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và xây dựng thông tin giới thiệu cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai số hóa các tài liệu quản lý đất đai. Thực hiện nghiêm túc theo Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ đạo kiểm tra, theo dõi tình hình tập kết cát, sạn tại các bãi tập kết, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn các sông.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các cơ quan chuyên môn; phát huy vai trò của các Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tổ chức đối thoại, phúc tra kiến nghị đối với các trường hợp nhằm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện; ưu tiên bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh công tác vận động và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ì không thực hiện giải phóng mặt bằng khi đã áp dụng đầy đủ các chính sách của Nhà nước.

### **3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho năm học mới, trong đó chuẩn bị các điều kiện để chuyển Trường THCS Nguyễn Trãi về địa điểm mới ngay trong năm học 2022-2023. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đánh giá và cấp chứng chỉ cho học viên theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị, đẩy mạnh việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh. Ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh; quản lý hoạt động hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch.



- Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đủ thời gian theo quy định; giám sát, duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân; xây dựng và thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa bão lụt, kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu; thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y tế tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên.

- Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tăng cường các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề cho lao động; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo.

#### **4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính**

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2022 - 2023; xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2023. Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố theo kế hoạch. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường; kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, các phường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, việc thực hiện điều lệ hội đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; quản lý công tác tôn giáo, công tác hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

#### **5. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết đơn thư của công dân; phối hợp với mặt trận và các đoàn thể thành phố**

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ, các đơn thư tồn đọng để kịp thời xử lý. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh của công dân thông qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành; thực hiện nghiêm túc công

tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thành phố theo quy chế.

## 6. Công tác quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình tác động trực tiếp đến an ninh chính trị trên địa bàn, trọng tâm là an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế... để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; UBND thành phố xin báo cáo trình HĐND thành phố xem xét thông qua./.

### Nơi nhận:

- TT. Thành ủy;
- TT HĐND thành phố;
- ĐB HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT. *lat*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Trung